

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

\*ดอลลาร์อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากแข็งค่าขึ้นอย่างมาก จากความเห็นของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด ซึ่งทำให้ตลาดคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

\*นางเยลเลน กล่าวว่า เฟดอาจจะยุติโครงการซื้อพันธบัตรในฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ และอาจเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยราว 6 เดือนหลังจากนั้น ซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้ อีกทั้ง เฟดยังยกเลิกการใช้อัตราการว่างงานที่ระดับ 6.5% เป็นตัววัดความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

\*แต่ตลาดแทบไม่สนใจการยืนยันของนางเยลเลนที่ว่า อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง และอาจจะต่ำกว่าระดับปกติ"ต่อไปอีกระยะหนึ่ง" หลังจากเศรษฐกิจขยายตัวแข็งแกร่ง เนื่องจากยังคงมีผลกระทบจากวิกฤติการเงิน

\*ความเห็นของนางเยลเลน มีขึ้นหลังจากเฟดตัดสินใจลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตร และหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนอง(MBS) ลงสู่ระดับ 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.125 บาท

\*08.59 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.31/36 จาก 32.14/16 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.30/34 จาก 32.14/18 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.42/44 จาก 102.33 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3823/27 จาก 1.3832 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่า เงินภูมิภาคก็อ่อนเหมือนกันหมด จากเรื่องที่ประธานเฟด  
ส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ ซึ่งถ้าดำเนินการแบบนั้น ก็จะเป็นการ  
ดึงเงินจากประเทศอื่นๆ ให้กลับไปสหรัฐฯ" ดิลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค โดย  
ได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่อาจจะเร็วกว่าที่คาดไว้  
ก่อนหน้านี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้นักลงทุนโยกเงินออกจากตลาดต่างๆ  
เพื่อกลับไปยังสหรัฐฯ และหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นได้  
ดิลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในทิศทางอ่อนค่า โดยมีแนวต้านที่  
32.30 และแนวรับที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้